

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน

เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายแพทย์บุญยงค์ หรือนายบุญยงค์ วงศ์รักมิตร
เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายบุญญูนิทย์ วงศ์รักมิตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๓๗/๒๕๖๕

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๕๒/๒๕๖๕

ด้วย นายบุญญูนิทย์ วงศ์รักมิตร ผู้ร้อง ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายแพทย์ หรือ นายบุญยงค์ วงศ์รักมิตร กับ แพทย์หญิง หรือ นางพนิดา วงศ์รักมิตร นายแพทย์ หรือ นายบุญยงค์ ล้มป่วยเนื่องจากการหกล้มกระดูกสันหลังบริเวณลำตัวหักและยุบ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายแพทย์ หรือ นายบุญยงค์ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล นายแพทย์ หรือ นายบุญยงค์ และให้ผู้ร้องมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ศาลได้สอบสวนได้ความว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายแพทย์ หรือ นายบุญยงค์ วงศ์รักมิตร กับ แพทย์หญิง หรือ นางพนิดา วงศ์รักมิตร บิดามารดามีบุตรร่วมกัน ๓ คน คือ ๑. นางนัตยา วงศ์รักมิตร ๒. ผู้ร้อง และ ๓. นายคงชัช วงศ์รักมิตร เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แพทย์หญิง หรือ นางพนิดา ถึงแก่กรรม นายแพทย์ หรือ นายบุญยงค์ ล้มป่วยเนื่องจากหกล้มกระดูกสันหลัง บริเวณลำตัวหักและยุบ มีอาการซึม ความรู้สึกตัวลดลง แขนขาซีกขวาอ่อนแรง หลอดเลือดสมองอุดตัน กิ่งเฉียบพลัน สมองขาดเลือด นอนติดเตียง รับประทานอาหารผ่านสายยางทางหน้าท้อง ไม่สามารถสื่อสารได้ เป็นบุคคลที่ขาดความรู้สึก ไม่สามารถรักษาให้หายขาดเป็นปกติ และไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง เหมือนคนปกติทั่วไปได้ นายแพทย์ หรือ นายบุญยงค์ เป็นผู้มั่งมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากบริษัทของ แพทย์หญิง หรือ นางพนิดา จากสำนักงานการฅาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจาก นายแพทย์บุญยงค์ หรือ นายบุญยงค์ ล้มป่วย จึงไม่สามารถรับเงินฅาปนกิจดังกล่าวได้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า นายแพทย์บุญยงค์ หรือ นายบุญยงค์ ไม่สามารถรับรู้หรือช่วยเหลือตนเองได้ และไม่มีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ด้วยตนเอง ถือว่าเป็นผู้วิกลจริตและเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถ ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและดูแล นายแพทย์บุญยงค์ หรือ นายบุญยงค์ มาโดยตลอด จึงเห็นควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลของ นายแพทย์บุญยงค์ หรือ นายบุญยงค์ วงศ์รักมิตร

จึงมีคำสั่งว่า นายแพทย์บุญยงค์ หรือ นายบุญยงค์ วงศ์รักมิตร เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นพดล เสงศรีธวัช

ผู้พิพากษา